



ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส  
เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลตำบลวานรนิวาส ได้มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล จัดทำรายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บัดนี้ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการรวบรวมกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายกำจัด ทิพย์สุริย์)

นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส

## กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

### โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (วัดเสบุญเรือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในการประชุมโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (วัดเสบุญเรือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลตำบลวานรนิวาส เทศบาลตำบลวานรนิวาส ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สถานศึกษาทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล ประชาชนทุกหมู่เหล่า สถานีตำรวจภูธร กศน. ในอำเภอวานรนิวาส เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (วัดเสบุญเรือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลวานรนิวาส ในการจัดโครงการประเพณีบุญมหาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยอีสาน ให้อยู่คงสืบไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรม และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในระดับท้องถิ่นในการจัดงานครั้งนี้

### ภาพกิจกรรม



## กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลวานรนิวาส ร่วมกับประชาชนชาวเทศบาลตำบลวานรนิวาสทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลวานรนิวาส เพื่อให้ประชาชนชาววานรนิวาสได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพร้อมกันในวันปีใหม่ สร้างความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรือง พร้อมเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนชาวอำเภอวานรนิวาสทุกหมู่เหล่าให้มีความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบทอดต่อไป



ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยมีการบูรณาการร่วมกับอำเภอวานรนิวาส สถานีตำรวจภูธรวานรนิวาส กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมกู้ภัยวานรนิวาส ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ภายในชื่อว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ณ หน่วยบริการประชาชน ตู๋ยามสถานีตำรวจภูธรวานรนิวาส ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 เพื่อดูแล ให้บริการประชาชน ผู้ใช้รถใช้สัญจรไปมาบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ หรือประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรทั่วไปบนท้องถนน





## เทศบาลตำบลวานรนิวาส



4 พ.ย. 2022 · 🌐

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดยนายกำจัด ทิพย์สุริย์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ หมวดการทางวานรนิวาส ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)และโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดบริเวณก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนน จำนวน 2 จุด ดังนี้

- 1.บริเวณด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
  - 2.บริเวณด้านหน้าโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
- เพื่อความปลอดภัย สำหรับพ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชน ผู้สัญจรไป-มา ได้รับความสะดวก และปลอดภัยต่อไป

